



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 กุมภาพันธ์ 2567



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



นโยบาย

## นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, prd., thaigov, thailandplus)

- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นพ.สุรเดชช ชวะเดช นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด และนพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด แถลงติดตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จ.ร้อยเอ็ด หลังคิกออฟเมื่อ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา พบประชาชนพึงพอใจมาก ทั้งเรื่องของความสะดวกสบาย และเรื่องรัฐบาลสามารถปลดล็อกปัญหาใบส่งตัวเข้ารับการรักษาได้ โดยชาวร้อยเอ็ดเกือบ 100% มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID ส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย ร้อยเอ็ดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ (War Room) ติดตามการดำเนินงาน มีศูนย์บริการประชาชน 24 คู่สาย เพื่อรับรายงานปัญหา/ เรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ จัดตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน มี Call Center 24 ชั่วโมง

- นพ.สุรเดชช กล่าวว่า จะมีการทำอินโฟกราฟิกและคิวอาร์โคডรายชื่อคลินิก ร้านขายยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพ ที่พร้อมให้บริการ หรือสามารถดูในแอปฯ หมอพร้อมได้ นอกจากนี้ มีการวางแผนเพิ่มสมาร์ต อสม. ให้ลงไปหาประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Health ID

- นพ.ชาญชัย กล่าวว่า หลังคิกออฟนโยบาย มีประชาชนเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ประมาณ 200 คน/ วัน) ยังไม่ถือว่าเป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์มากนัก ซึ่งโครงการนี้หลายคนเป็นห่วงว่าใช้ได้ทุกที่ ประชาชนตามหัวเมือง อำเภอต่าง ๆ จะแห่เข้ามารพ.จังหวัด ก็พิสูจน์ว่าไม่มากขึ้นเท่าไร ไม่เป็นที่น่ากังวล

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark

- แชรภาพข่าวจากมติชน สธ.แถลงผล 30 บาทรักษาทุกที่ “ร้อยเอ็ด” ปลื้ม ปชช.ลงทะเบียนกว่า 75% พร้อมระบุ ได้ข่าวว่าให้ อสม.ไปเกณฑ์คนมาลงทะเบียน

## รพ.มะเร็งบพบุรี ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, fb ThaiTodayNews, thailandplus)

- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งบพบุรี เมื่อโรคมะเร็งมีอาการลุกลามเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยจะเกิดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งบพบุรี กล่าวว่า แนวทางดูแลรักษามะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง ของรพ.มะเร็งบพบุรี และเครือข่าย 12 แห่ง เผยปี 65 ดูแล 656 ราย ลดความเจ็บปวด ร่างกาย จิตใจ ตั้งแต่ รพ. บ้าน ถึงชุมชน



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## ตั้งศูนย์เรียนรู้แพทย์ฯชายแดน จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สวท.91,linetoday,hfocus,thailandplus )

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน จ.ตาก ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมูลนิธิเดอะบอร์ดแลนด์เฮลท์ และมูลนิธิสุวรรณนิมิต โดยสาธารณสุขชายแดนเป็น 1 ใน 13 นโยบายเร่งด่วนของ สธ.เนื่องจากมีบริบทพื้นที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เช่น จ.ตาก มีทั้งชาวไทย ชาวไทยภูเขา และชาวต่างชาติ มีโรคระบาดที่พบบ่อย ได้แก่ มาลาเรีย วัณโรค และโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในพื้นที่การเปิดศูนย์การเรียนรู้ จ.ตาก จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขการพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ชายแดนของ จ.ตาก อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อดูแลสุขภาพประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## แต่งตั้งคณะทำงาน รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(hfocus)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ เป็นคณะทำงาน รมว.สธ. (เพิ่มเติม) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทำงานในพื้นที่จังหวัดน่านด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

## เตรียมความพร้อมรับมือโรคพิษสุนัขบ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., hfocus, ThaiTodayNews)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรค - สงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย กว่า 100 คน ร่วมประชุมหารือตามสถานการณ์สมมติเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนรัฐเคดาห์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2567 เพื่อวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามระหว่างพรมแดน สร้างความมั่นคงในการตอบโต้กับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคต</p>	
<p><b>วันโรคเขตร้อนที่ถูกกละเลย (World NTDs Day)</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ)          - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "วันโรคเขตร้อน ที่ถูกกละเลย World NTDs Day" เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันกวาดล้างโรคเขตร้อนที่ถูกกละเลย โดยมีคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และตัวแทน จากหน่วยงานต่างที่ดำเนินงานป้องกันและกำจัดโรคที่ถูกกละเลยอย่างยั่งยืนเข้าร่วม ในวันที่ 30 ม.ค.ของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันโรคเขตร้อนที่ถูกกละเลย "World NTDs Day" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "Make it Un-Neglected ทุกโรคจะไม่ถูกกละเลย" โรคเขตร้อนที่ถูกกละเลย ได้แก่ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคลิซมาเนีย โรคหนองพยาธิ เป็นต้น โรคดังกล่าวเป็นกลุ่มของโรคติดต่อที่สามารถป้องกันและรักษาได้ ขณะนี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>กรมการแพทย์ฯชวนคัดเลือกเป็นสมุนไพรคุณภาพ PHP</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ThaiTodayNews, thailandplus)          -นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร Premium Herbal Products หรือ PHP เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธ.ค.2566-31 ม.ค.2567 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2567 สอบถามสายด่วน 06-3267-4154 หรือดูที่ <a href="http://www.facebook.com/dtam.moph">www.facebook.com/dtam.moph</a></p>	
<p><b>ทีม SEhRT รับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thejournalistclub)          - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยเตรียมพร้อมในการขยายทีม SEhRT ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพประชาชน จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะจะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเน้น 3 มิติ คือ 1) การพัฒนากำลังคน ให้ทีม SEhRT ที่ผ่านการเสริมทักษะ เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับประยุกต์ใช้ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 2) มีระบบงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมีการสนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติการกิจของทีม SEhRT อย่างเป็นรูปธรรม และ 3) จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือทำงานสำหรับทีม SEhRT ทุกระดับ</p>	
<p><b>มะเร็งปากมดลูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)          - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูก จัดอยู่ในอันดับ 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 15 ราย หรือ 5,422 คนต่อปี และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 6 ราย หรือ 2,238 คนต่อปี สาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อ HPV (Human papillomavirus)          - พญ.ปานวาด รัตนศรีทอง แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 2 ส่วน คือ การป้องกันแบบปฐมภูมิ ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV และการป้องกันแบบทุติยภูมิ ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จึงขอเชิญชวนฉีดวัคซีนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี และเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, ประชาไท)          - นพ.สิปปภาส เพ็งพะยอม ผอ.รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เผยแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกว่า ให้ อสม.รับผิดชอบ 10 หลังคาเรือน หากกลุ่มเป้าหมาย และใช้ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ทำให้สามารถคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้ครบ 100% ในพื้นที่ที่ รพ.รับผิดชอบ</p>	
<p><b>จับยาเสพติดตัวใหม่ ลิน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., thebangkokinsight, fm91bkk, bugaboo, ch7, mcot, siamnews, thethaiger, thainews)          - สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีผู้โพสต์ขายสารเสพติดชนิดใหม่ที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้เรียกว่า "ลีน" หรือ "LEAN" ผ่านเฟซบุ๊กชื่อ "KingDom69 (ขายปลีก-ส่ง)" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5,000 คน ตำรวจจึงได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเพจดังกล่าวมีการโพสต์ประกาศ โฆษณา เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลีนค้ำที่ น่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือลีนค้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเภทอาหารที่ไม่ปลอดภัยจริง "สิ้น" เป็นสินค้าที่เยาวชนนิยมซื้อมาบริโภคเพื่อให้เกิดอาการมีเมามา โดยมักจะจำสูตรจากกลุ่มวัยรุ่นด้วยกัน แล้วนำตัวยามาผสมกันเองเพื่อบริโภค โดยตำรวจไซเบอร์ - ออย. เข้าจับกุมผู้กระทำผิด 2 จุด เขตหนองแขม พบของกลางเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>เตรียมทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Drama-addict  - แคร่โพสต์จากเพจดาวแปดแฉกว่า ตร.ปคบ. ร่วมกับ ออย. เตรียมทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท แฉลงข่าววันที่ 1 ก.พ.67 เวลา 13.30 น.</p>	
<p><b>จับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7  - ชาวบ้าน จ.มหาสารคาม ร้องเรียน จนท.ให้ตรวจสอบร้านบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบจำหน่ายให้กลุ่มเยาวชน นศ.ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดัง ตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์น้ำยาเติมจำนวน 9 ถุงใหญ่กว่า 3 พันชิ้น</p>	
<p><b>พฤติกรรมความรุนแรงก้าวร้าว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) , เว็บไซต์ (มติชน)  - นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ทำไมเด็กไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น อธิบายได้ดังนี้ คือ ขณะนี้สังคมไทยกำลังทำหน้าที่ผิดส่วน อ่อนแอ และบกพร่อง ตนเคยฉายภาพชุดของเด็กไทยในอนาคต 1.ระดับสติปัญญามีแนวโน้มลดต่ำลงจนน่าเป็นห่วง 2.ร่างกายอ่อนแอลงขาดภูมิคุ้มกันทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ 3.วุฒิภาวะทางอารมณ์ พฤติกรรม และการแสดงออกแฝงไปด้วยความก้าวร้าวรุนแรง 4.เด็กวัยใสแต่กลับเรียนรู้ทางเพศ 5.แสวงหาความรู้ ความสุข และการมีเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต 6.วัตถุนิยม เป็นตัวตั้งในการสร้างคุณค่าเชิงปริมาณ 7.ให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวม 8.เด็กจำนวนไม่น้อยขาดรากเหง้าทางศีลธรรม 9.เกิดสภาวะความเครียด กัดกินจากการแข่งขัน 10.การมองความสำเร็จในเชิงตัวบุคคลมากกว่าความเป็นหลักการและเหตุผลมีความคิดในรูปแบบสำเร็จ การลอกเลียนแบบ โดยขาดการไตร่ตรองรอบคอบกระบวนการคิดด้วยการใช้ปัญญา เป็นต้น  ขณะนี้ก็มีปัจจัยที่กระตุ้น และทำให้เด็กเสี่ยงมีเยอะมาก ทั้งกัญชา กระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า ยาบ้า ปัจจัยที่กระตุ้นให้เด็กเข้าสู่โลกมืด และความรุนแรงมีอยู่เต็ม รอบๆ โรงเรียน ทำให้เด็กเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลกลับมาดูแลเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ และกลับมาสร้างให้เด็กรุ่นใหม่ให้ดี ถ้าไม่ปรับระบบโครงสร้าง และระบบสังคมไทยให้หน้าอยู่ขึ้น ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหเหล่านี้ได้ อาจจะต้องเป็นวาระของชาติ และทำการแก้ไขปัญหอย่างจริงจัง</p>	
<p><b>แนะฉีดวัคซีนไข้เลือดออก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, mcof, TNN)  - นพ.มณูญ สีเชวงวงศ์ โภสตร์ว่า ปี 2566 ไข้เลือดออกระบาดหนักที่สุดในรอบ 5 ปี และในปี 2567 คาดจะระบาดหนัก ร่วมกับโควิดและไข้หวัดใหญ่ โศคที่ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยมีวัคซีนตัวที่ 2 เพิ่งเข้าประเทศไทย ชื่อวัคซีน Qdenga ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ประสิทธิภาพดี ป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ 4 สายพันธุ์สูงถึง 80.2% และลดการนอน รพ. ด้วยไข้เลือดออกได้สูงถึง 90.4% ห้ามฉีดผู้หญิงตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ กินยากดภูมิ ได้ยาเคมีบำบัด เคยปลูกถ่ายอวัยวะ และคนติดเชื้อไวรัส HIV</p>	
<p><b>ประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, 77kaoded)  - รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ ครั้งที่ 15 “CNF 15th Cardiac Network Forum 2024 : บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล” จัดโดย สป.สธ. ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การนำองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมรูปแบบการดำเนินงานที่ดี รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงานในสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกภาคส่วน</p>	
<p><b>เลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดใหม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ประธานอนุกรรมการอำนวยการการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ออกประกาศเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่วาระที่ 3 ระหว่าง พ.ศ.2567-2570 รวม 12 คน กำหนดรับสมัคร 5-14 ก.พ.67 ลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ 14 มี.ค.-18 เม.ย.67 นับคะแนน 19 เม.ย.67</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยม รพ.ทองผาภูมิ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ ,innnews,optnews,77kaoded)  - นพ.ปวิพจน์ จุลเจิม นพ.สสจ.กาญจนบุรี นำคณะหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทองผาภูมิ ชมการบริการตรวจรักษาโรค และบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลฯ จากนั้น เวลา 15.30 น. ได้ไปยัง สสอ.ทองผาภูมิ เพื่อเยี่ยมเยียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ซึ่งมีกำหนดจะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2567 และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กิจกรรมโครงการ "พาหมอไปหาประชาชน" ของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย</p>	
<p><b>ชื่นชมแพทย์ รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ch3plus, เพจโหนดกระแส, เรื่องเล่าเช้านี้)          - คลิปวิดีโอแชนแนลเรื่องราวน่าชื่นชมของแพทย์ รพ.ไชยวาน และ ดร.สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขณะออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเป็นประจำทุกสัปดาห์ เกิดเหตุรถของ รพ.ไชยวาน ตกหลุมร่องถนนไม่สามารถไปต่อได้ แพทย์-जनท.ดร.-ผู้ป่วยจิตเวช-ชาวบ้าน ได้ช่วยกันเข็นรถจนขึ้นร่องมาได้จนสามารถเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยรายอื่นได้ต่อไป</p>	
<p><b>ความคืบหน้าก๊าซแอมโมเนียโรงงานน้ำแข็งรั่วไหล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ          - ความคืบหน้ากรณีก๊าซแอมโมเนียของโรงงานน้ำแข็งที่สำนักงาน ม.ถาวรวิลล่า ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จนชาวบ้านได้รับผลกระทบป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ 200 หลังคาเรือน เบื้องต้นโรงงานจะเร่งปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมขึ้น และจะเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อไป</p>	
<p><b>ลำน้ำแม่สายเป็นสีขุ่น หวั่นปะปนสารเคมี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ 77 kaoded          - จากกรณีทีลำน้ำแม่สายกั้นระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา ด้านตรงข้ามอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย มีชาวบ้านแปลกใจว่าลำน้ำแม่สาย น้ำเป็นสีขุ่นมัว เหมือนน้ำในแม่น้ำมีการชำระล้างดินโคลน ซึ่งมีชาวบ้านอำเภอแม่สายกว่า 8,000 ครัวเรือน ที่ใช้น้ำจากลำน้ำแม่สาย ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกรงจะมีสารพิษตกค้างไม่ปลอดภัยแก่ชีวิต เนื่องจากคาดว่าน้ำที่มีสีขุ่นมัว สาเหตุมาจากการทำเหมืองทองคำ และเหมืองแร่แมงกานีส พื้นที่บ้านแม่จิ้ง และบ้านนายาว เมืองสาด จ.เมืองสาด ฝั่งเมียนมา ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 90 กม. ปล่อยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แม่น้ำสาย โดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่งในพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ด้านนายอำเภอแม่สาย ได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำสาย นำส่งไปตรวจที่ห้องแล็บเชียงใหม่ ซึ่งต้องรอผลประมาณ 7 วันถึงจะทราบผล</p>	
<p><b>ความปลอดภัยทางไซเบอร์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ drama-addict          - โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ บทความน่าสนใจจากเว็บ ตปท ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ เขาทำการรวบรวมสถิติ ข้อมูลของหน่วยงาน/บริษัทต่างๆในไทย ที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยไปขายในเว็บที่ ตปท ตั้งแต่ปลายปี 2023 จนถึง ต้นปี 2024 เป็นต้นมา โดยวันส่งท้ายปี มีการประกาศขายข้อมูลในเทเลแกรมขายข้อมูลหลุด เป็นข้อมูลจำนวนห้าแสนข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ภาพถ่ายบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โดยระบุว่า เป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยแก๊งค์มิจฉาชีพ-แก๊งค์เงินกู้ แล้วเอามาขายต่ออีกทอดหนึ่ง โดยแฮกจากโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ กองทัพ อีกหลายรายการ รายงานสรุปว่าไทยกำลังประสบปัญหาถูกโจมตีและจารกรรมทางไซเบอร์อย่างหนัก ประเทศเรตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์กลุ่มนี้ และสถานการณ์จะแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าไม่ปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มแข็ง</p>	